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 บรรยากาศทางการศึกษาช่วงนี้ มักพูดถึงกระทรวงใหม่ จากปกติที่การศึกษาของไทยทั้งหมดจะ
รวมกันอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป มีกระทรวงที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
อีกกระทรวง ได้แก่ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกระทรวงนี้เกิดขึ้นเพ่ือต้องการ
แก้ปัญหาเก่าๆ ที่เกิดขึ้นกับบัณฑิตไทย ซ่ึงปัญหานี้ไม่รูว้่าเป็นปัญหาที่แท้จริงหรือไม่ หรือหากมีกระทรวงนี้แล้ว 
ปัญหาเก่าๆ หรือปัญหาที่คิดว่าเป็นปัญหานั้นจะหมดสิ้นไปจากวงการการศึกษาได้ดังหวังเพียงใด ดังนั้น 
การศึกษาของไทยจึงเป็นการฝากความหวังไว้กับการตั้งกระทรวงใหม่ ส่วนจะประสบความส าเร็จตาม      
ความคาดหวังได้เพียงใดก็ยังเป็นค าถามที่รอค าตอบกันต่อไป  

 ภารกิจหลักทีก่ระทรวงใหม่ต้องท าให้เกิดขึ้นในสังคมไทย มีเรื่องการแก้ปัญหาการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หรือแม้แต่การศึกษาอ่ืนๆ ที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษา เพราะที่ผ่านมา 
องคาพยพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้
จากบัณฑิตที่จบออกไปจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาแล้วไม่สามารถท างานตามที่จบการศึกษาที่ได้
เล่าเรียนมาได้ หน่วยงานหรือบริษัทห้างร้านส่วนใหญ่ต้องเสียเวลาไปกับการฝึกงานให้กับบัณฑิตใหม่อีก   อย่าง
น้อยก็ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ในเรื่องนี้ ถ้ามองในแง่ผลประโยชน์แล้ว ถือได้ว่าบริษัทหรือหน่วยงานเสียผลประโยชน์
มาก ส่วนที่ควรจะเป็นคือบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปจากสถาบันการศึกษาควรเริ่มท างานอย่างมืออาชีพได้
เลย โดยไม่จ าเป็นต้องมาฝึกฝนอบรมเพ่ิมเติมอีก เพราะหากเป็นเช่นนี้ ก็เท่ากับว่าบัณฑิตที่เล่าเรียนอยู่ใน
มหาวิทยาลัยนั้นยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควร 

 

 



 อนึ่งที่ผ่านมา การศึกษาของไทยก็คงไม่แตกต่างไปจากนิสัยหรือพฤติกรรมคนไทยมากนัก เท่าที่เห็น
กันอยู่ทั่วไป มักจะชอบคิดและท าอะไรง่ายๆ ไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นหลักฐานหรือเป็นวิชาการ ถ้าอะไรที่หนัก
ไปในทางแนวคิดและทฤษฎีจะไม่ค่อยชอบ เผลอๆ แอนตี้ไปเลยก็มี ดังนั้น การศึกษาของไทยจึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม เพ่ือต่อไปคนไทยที่เป็นผลผลิตจากการศึกษาจะสามารถเอาตัวรอดได้ แต่หาก
การศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือพัฒนาคนไทยไม่มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของสังคมโลกแล้ว 
ย่อมเป็นไปได้ว่าคนไทยโดยรวมจะไม่สามารถอยู่รอดปลอดภัยในยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจาก
ปัจจัยภายในประเทศและนอกประเทศได้ แต่ในเวลานี้ ระบบและกลไกทางการศึกษาของไทยได้ปรับเปลี่ยนไป
แล้วหลายอย่าง ซึ่งก็ยังไม่ประสบความส าเร็จในการฝึกฝนคนไทยให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบันได้ เรียกว่าช่วงนี้คนไทยทุกระดับชั้นก าลังกังวลที่จะตกงานหรือเอาตัวไม่รอด เพราะอิทธิพลของปัจจัย
หลายๆ อย่างท าให้คนไทยล้าสมัยไปเลย ดังนั้น ผู้น าในสังคมไทยจึงเห็นว่าหากจะท าให้คนไทยอยู่รอดปลอดภัย 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับโครงสร้างทางการศึกษา โดยจัดแบ่งกระทรวงใหม่ ซึ่งต้องเป็นกระทรวงที่เน้น
ฝึกฝนพัฒนาและอบรมประชาชนที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่นให้จบการศึกษาออกไปแล้วมีงานท าและเอาตัวรอดได้ คือ 
เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้นั่นเอง 

 ส าหรับวัตถุประสงค์หลักของกระทรวง คือ มุ่งให้คนไทยที่อยู่ในวงการและนอกวงการการศึกษาได้เห็น
ความส าคัญของการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการศึกษาที่ตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัย ให้ความส าคัญเรื่องวิทยาศาสตร์
และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือรับใช้สังคม ทั้งนี้ ความต้องการหรือวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะไปด้วยดี จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวิจัย เพราะการวิจัยเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพอย่างมากที่จะท าให้
สังคมไทยเติบโตเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นสังคมวิทยาศาสตร์จนสามารถสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ ได้ 
แต่การคาดหวังดังกล่าวนี้จะล้มเหลวหากสถาบันการศึกษายังคงคิดและท าวิจัยในรูปแบบเดิมๆ ไม่ท าวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาของสังคม แต่ท าวิจัยเพียงเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักวิจัย ท าวิจัยเพียงเพ่ือให้ได้เงินเข้า
กระเป๋า เรียกว่าท าวิจัยเพ่ือตอบกิเลสตัณหาของนักวิจัยเท่านั้น หรือท าวิจัยเพียงเพ่ือน าเอาผลการวิจัยไปใช้ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ใช้เป็นผลงานพิจารณาความดีความชอบ  จึงน่าคิดว่าการท างานวิจัยตามความต้องการ
ของนักวิจัยดังกล่าว สังคมไทยโดยรวมจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง หรือหากเกิดมีงานวิจัยแล้ว ผลงานที่ได้
จะท าประโยชน์อะไรให้กับสังคมไทย 

 สรุปแล้ว โจทย์ใหญ่ของการศึกษาไทยในปัจจุบันคือการที่คนไทยได้กระทรวงใหม่ ซึ่งเป็นกระทรวง       
ที่มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือที่จะท าให้เกิดนวัตกรรม มุ่งให้บัณฑิตที่จบออกไปแล้วคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น 
ไม่ใช่จบการศึกษาไปแล้วได้เพียงแค่ใบปริญญาบัตรที่สถาบันการศึกษามอบให้เท่านั้น แต่ที่ควรจะเป็นคือ
บัณฑิตควรได้ความรู้ที่แท้จริงที่จะช่วยพัฒนาตนเองและสังคม สามารถสร้างสิ่งใหม่เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้
สังคมไทยได้ ดังนั้น ในทัศนะของผู้เขียนจึงมองเรื่องการตั้งกระทรวงใหม่ที่คนไทยก าลังภูมิใจกันอยู่นี้ หากเป็น
การจัดตั้งกระทรวงใหม่ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตเพ่ือสร้างนวัตกรรมก็น่าจะดี ส่วนการคาดหวังที่จะได้บัณฑิตที่จบ
ออกไปแล้วเก่งวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมได้นั้น จะเกิดขึ้นจริงได้มากเพียงใด ก็ยงัต้องพิสูจน์กันต่อไป แต่
ถ้าไม่อยากพิสูจน์ให้เสียเวลามากนัก ผู้เขียนมองว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์และสามารถสร้างสิ่งใหม่
ได้ สิ่งแรกท่ีควรให้มีกับคนไทยคือการคิดเป็นและคิดอย่างสมเหตุสมผลให้ได้ ในเรื่องการวิจัยก็เช่นเดียวกัน แม้
กระทรวงใหม่หรือผู้น าประเทศจะพยายามมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ท าวิจัยกันมากๆ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่ช่วยท า
ให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม แต่การวิจัยที่ก าลังส่งเสริมกันอยู่นี้ก็ควรท าคู่ขนานไป
กับการปลูกฝังนิสัยการเป็นนักคิดให้กับบัณฑิตที่จะจบออกไปจากสถาบันการศึกษาด้วย เพราะมิเช่นนั้นแล้ ว 
สังคมไทยก็จะตกอยู่ในวังวนเดิมๆ เหมือนที่ผ่านมาในอดีต การพัฒนาวัตถุนั้นสามารถท าไปเรื่อยๆ ได้ แต่ถ้าจะ
ให้ยั่งยืนกับสังคมก็ต้องไมล่ืมการพัฒนาความคิดของคนในสังคมควบคู่ไปด้วย 
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